

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๓/วค๑๖๑



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๗๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารคำชี้แจงเรื่องที่เสนอคณะกรรมการ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเสนอเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัยความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ประธานคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้จัดซื้อนมจากผู้ประกอบการที่รับซื้อนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก่อนเป็นอันดับแรก กรณีที่จำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น งบประมาณ ๒๕๕๕ วงเงินไม่เกิน ๒๐๕.๕๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย ตามที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเสนอ เพื่อความเป็นเอกภาพในการบูรณาการการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องตามโครงการแผนการ พี่นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดของกระทรวงพลังงาน ควรให้คณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กคอ.) พิจารณานำเสนอความเห็นในคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.)

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๔-๑๘๔๓